

Số: 223/BC-UBND

Khánh Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Khánh Sơn

Thực hiện Công văn số 119/TTT-P5 ngày 25/3/2020 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Khánh Sơn báo cáo kết quả thực hiện sơ kết 01 năm của đơn vị cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Khái quát tổ chức bộ máy trong phạm vi lãnh đạo, quản lý và việc phân công trách nhiệm lãnh đạo, quản lý công tác PCTN.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn là người có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý tổ chức thực hiện việc phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, giao Thanh tra huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Những đặc điểm nổi bật tác động, ảnh hưởng đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, của UBND huyện Khánh Sơn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, cụ thể: Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị mình. Mặt khác, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký thi đua hàng năm gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, thực hiện đưa nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào nội dung sinh hoạt đảng và tổ chức nhận xét, đánh giá đảng viên hàng năm. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 10/CT-TTG.

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện



Công tác phòng, chống tham nhũng đã và đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đặc biệt là củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ tốt đẹp của nhà nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt chú trọng tới công tác này với việc ban hành hàng loạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để lãnh đạo công cuộc đấu tranh PCTN, Quốc hội đã ban hành Luật PCTN (năm 2006 và năm 2018).

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. UBND huyện Khánh Sơn luôn quan tâm công tác chỉ đạo, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...

Thực hiện Công văn số 5982/UBND-TH ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Công điện về phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. UBND huyện Khánh Sơn đã ban hành Kế hoạch số 1257/KH-UBND ngày 16/8/2019 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn huyện Khánh Sơn. Theo đó thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức. Ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ công vụ của đơn vị mình.

2. Việc ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Văn bản số 2301/TTCP-C.IV ngày 19/12/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Khánh Sơn đã thực hiện báo cáo số 877/BC-UBND ngày 26/12/2019 về kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Việc rà soát nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm, kết quả rà soát; giải pháp phòng ngừa tham nhũng sau khi rà soát.

Sau khi qua rà soát, hiện nay trên địa bàn huyện Khánh Sơn chưa phát hiện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm.

4. Việc lập, công khai đường dây nóng, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Thực hiện Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua đường dây nóng về chi phí không chính thức, UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện.

5. Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân.

UBND huyện Khánh Sơn đã bố trí 01 phòng tiếp công dân tại tầng trệt của UBND huyện, với cơ sở vật chất đầy đủ theo quy định. Các nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn được niêm yết công khai tại Phòng tiếp công dân theo đúng quy định của Pháp luật.

6. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...)

Nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong hoạt động giám sát đối với hoạt động quản lý nhà nước và xã hội, các vấn đề của cơ sở địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm hại. Hiện nay, UBND huyện đã gắn 04 camera tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

7. Việc nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong fair quyết doanh nghiệp

Hàng năm, UBND huyện thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nộp về Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa. Mặt khác, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa về nâng cao công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Khánh Sơn đã ra Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020; Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 về ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện. Qua đó, nâng cao công tác Cải cách hành chính, cải thiện và duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh ở nhóm tốt thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất trên địa bàn huyện.

8. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. UBND huyện Khánh Sơn đã quán triệt, chỉ

đạo người có chức vụ, quyền hạn việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc không được làm theo Điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

9. Việc xử lý vi phạm và trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp (nếu có)

Hiện nay, trên địa bàn huyện không có việc xử lý vi phạm nào.

10. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Số cuộc kiểm tra, giám sát: Không

- Số cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong năm 2019: Không

- Số cơ quan, đơn vị, cá nhân có vi phạm đã phát hiện: Không

Trong kỳ, trên địa bàn huyện không có trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

III. ĐÁNH GIÁ, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng tuy đã được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên nhưng gặp nhiều khó khăn việc vận động người dân tham gia, nội dung tuyên truyền còn nguyên tắc, chưa phong phú, mang tính hình thức.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Không.

V. LẬP CÁC PHỤ LỤC CHI TIẾT KÈM THEO BÁO CÁO

Đính kèm Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4.

Trên đây là báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Thanh tra huyện;
- Lưu: VT, TTTr *đanh*

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nhuận

Nguyễn Văn Nhuận

**MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG VIỆC THỰC HIỆN
CHỈ THỊ 10/CT-TTg
(Kỳ báo cáo từ 22/4/2019 đến 29/02/2020)**

TT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
A	CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT		
1	Số văn bản chỉ đạo ban hành để thực hiện Chỉ thị	Văn bản	1
B	TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, QUẢN TRIỆT		
2	Số lượt cán bộ, công chức tham gia tập huấn	Lượt người	0
3	Số lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật thực hiện C	Lớp	0
C	CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỈ THỊ		
4	Kết quả rà soát, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm	Người	0
5	Số lượng đơn vị công khai số điện thoại đường dây nóng	Cơ quan	28
6	Số lượng đơn vị công khai số địa chỉ hộp thư điện tử	Cơ quan	28
7	Số lượng đơn vị công khai thời gian, địa chỉ tiếp công dân	Cơ quan	20
8	Số lượng đơn vị giám sát bằng công nghệ hiện đại ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến	Cơ quan	1
9	Số lượng đơn vị đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp	Cơ quan	Sở nội vụ đánh giá đối với cơ quan cấp huyện. Huyện đánh giá đối với 8 xã thị trấn
10	Số người vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn	Lượt người	0
11	Số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công cụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính	Cuộc	0
12	Số người vi phạm việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính	Người	0
13	Số người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm	Người	0
14	Số người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm	Người	0
15	Số người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm	Người	0

**MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG VIỆC THỰC HIỆN
CHỈ THỊ 10/CT-TTg**(Kỳ báo cáo từ 22/4/2019 đến 29/02/2020)

TT	Tên vụ	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra vụ việc	Cơ quan thụ lý, giải quyết vụ việc	Tóm tắt nội dung vụ việc và kết quả xử lý vi phạm
1	0	0	0	0

